

เปิดเวทีต้อนรับผู้แทนจาก 58 ประเทศมาผสม ความร่วมมือสร้างโครงการ Belt and Road



งานประชุม Euro-Asia Economic Forum 2019 ที่จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘การสร้างโครงการ Belt and Road: ความร่วมมือระดับสูงและการพัฒนาคุณภาพสูง’ ณ เมืองซีอาน ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซีทางภาคตะวันตกของประเทศจีน ได้รวบรวมบุคลากรจากชาติสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) มาร่วมกันส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรป ตลอดจนค้นหาโอกาสความร่วมมือและการพัฒนาภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative (BRI) โดยมีผู้มาร่วมงานที่เป็นตัวแทนจาก 58 ประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการเงินต่าง ๆ

งานประชุมนี้เป็นการรวมตัวระหว่างผู้มีความสามารถ กองทุนด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนทรัพยากรข้อมูลต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างโครงการ BRI ด้วยการยกระดับความร่วมมือ SCO โดยเร่งการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศในพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาคยูเรเชีย งานดังกล่าวจึงถือเป็นย่างก้าวสำคัญของจีนกับภูมิภาคยูเรเชียในการร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจโลกในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคการเกษตร

“โครงการ BRI ได้ทำให้มณฑลส่านซีกลายเป็นพรมแดนแห่งการเปิดกว้างของจีน และได้มีการเชื่อมต่อกับมณฑลส่านซีเข้ากับประเทศสมาชิก SCO และประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย” Hu Heping เลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลส่านซีกล่าว “ซีอานจะใช้โอกาสนี้เพื่อก้าวไปข้างหน้า ด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนกับประเทศพันธมิตรด้านพลังงาน การผลิตขั้นสูง การค้าและการลงทุน ระบบนิเวศและการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว โลจิสติกส์ และในอีกหลายด้าน”

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างหลักการ เดียวของการพัฒนาร่วมกัน งานประชุมนี้ยังประกอบไปด้วยงานอีเวนต์นอกรอบที่ถูกจัดขึ้นอีก 10 รายการ ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน ระบบนิเวศ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อุดมศึกษา รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการอภิปรายหลักของงานเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศในด้านเศรษฐกิจและการค้า ความร่วมมืออุตสาหกรรม และบริการสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมอีก 14 กิจกรรม อาทิ งานประชุม งานเทศกาล การแสดงความสามารถ และการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจของมณฑลส่วนซีที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก

งานประชุม Euro-Asia Economic Forum ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2548 และมีการจัดงานต่อเนื่องในทุก ๆ 2 ปี สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดงาน งานประชุมนี้ได้ทำให้แพลตฟอร์มสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างจีน และประเทศในภูมิภาคยูเรเชียในการสร้างสรรค์โครงการ BRI ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ผ่านการสนับสนุนความ ตั้งใจที่จะร่วมมือกันโดยปราศจากพรมแดนในกว่า 70 ภาคส่วน อาทิ กลุ่มพลังงาน กองทุนการพัฒนาเมือง และห้อง สมุดดิจิทัลหลากหลายประเทศ

เมืองซีอาน จะดำเนินการตามข้อริเริ่มของงานประชุม ด้วยการเป็นศูนย์กลางในเศรษฐกิจของจีนแถบตะวันตก รวมถึงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดแนวเส้นทางสายไหม การส่งเสริม วัฒนธรรม รูปแบบที่เปิดกว้าง ตลอดจนเรื่องของการขนส่ง และในฐานะที่เป็นหนึ่งในเขตทดลองของจีน ซีอานยังจะ ขยายตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และมุ่งมั่นที่จะนำความมีชีวิตชีวาไปสู่ไลฟ์สไตล์ การจ้างงาน และมวลมนุษยชาติ

เกี่ยวกับซีอาน

ซีอาน คือเมืองเอกของมณฑลส่วนซีทางภาคตะวันตกของประเทศจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 3,000 ปี ซีอานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย เช่น สุสานทหารม้าดินเผาและกำแพงเมืองโบราณ เมืองแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า “พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งของจีน” ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเครือข่ายเส้นทาง การค้าเก่าแก่ที่สถาปนาขึ้นในยุคราชวงศ์ฮั่น เพื่อเชื่อมโยงการค้าขายระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตก

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190917/2583170-1>